

Lời tuyên thệ mới từ chuyến thiền định ở Kanniyakumari

Đồng bào Ấn Độ thân mến,

Lễ hội dân chủ lớn nhất - Cuộc bầu cử Lok Sabha (Hạ viện) năm 2024 của đất nước chúng ta, mảnh đất mẹ của nền dân chủ, sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Sau chuyến hành trình tâm linh kéo dài ba ngày ở Kanniyakumari, tôi vừa lên máy bay về Delhi. Trong ngày hôm nay, Kashi và nhiều nơi khác đang bận rộn trong quá trình bỏ phiếu.

Tâm trí tôi tràn ngập những trải nghiệm và cảm xúc... Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng vô tận bên trong mình. Cuộc bầu cử Lok Sabha năm 2024 là cuộc bầu cử đầu tiên ở Amrit Kaal (Thời kỳ vàng son). Tôi bắt đầu chiến dịch của mình cách đây vài tháng từ Meerut, vùng đất đã chứng kiến cuộc Chiến giành độc lập đầu tiên vào năm 1857. Kể từ đó, tôi đã đi khắp chiều dài và chiều rộng của đất nước vĩ đại của chúng ta. Hành trình tranh cử cuối cùng đã đưa tôi đến Hoshiarpur ở Punjab, vùng đất của các Bậc thầy (Guru) vĩ đại và vùng đất gắn liền với Sant Ravidas. Sau đó, tôi đến Kanniyakumari, dưới chân Maa Bharti (Mẹ Ấn Độ).

Sự sôi nổi của cuộc bầu cử cứ vang vọng trong trái tim và tâm trí tôi như một điều hiển nhiên. Vô số khuôn mặt trong các chiến dịch tranh cử và các sự kiện quảng bá trên đường phố cứ hiện ra trước mắt tôi. Những lời chúc phúc từ Nari Shakti (Nữ thần sức mạnh) của chúng ta... sự tin tưởng, tình cảm, tất cả những điều này là một trải nghiệm quá đỗi gần gũi. Mắt tôi ươn ướt... Tôi bước vào 'sadhana' (trạng thái thiền định). Và rồi, những cuộc tranh luận chính trị nảy lửa, những cuộc tấn công và phản công, những tiếng nói và lời buộc tội vốn rất đặc trưng của một cuộc bầu cử... tất cả đều biến mất vào khoảng không. Một cảm giác tách rời dần lớn lên trong tôi... tâm trí tôi hoàn toàn tách rời với thế giới bên ngoài.

Thiền trở thành một thách thức giữa những trách nhiệm to lớn như vậy, nhưng vùng đất Kanniyakumari và nguồn cảm hứng từ Ngài Swami Vivekananda đã khiến việc thiền trở nên thật dễ dàng. Bản thân tôi, với tư cách là một ứng cử viên, đã giao lại chiến dịch tranh cử của mình cho những người dân Kashi yêu quý của tôi và đến đây.

Tôi cũng biết ơn Thần linh vì đã truyền cho tôi những giá trị này từ khi sinh ra, những giá trị mà tôi đã áp dụng và cố gắng sống theo. Tôi cũng đang nghĩ về những gì Ngài Swami Vivekananda hẳn đã trải qua trong quá trình thiền định tại chính Kanniyakumari này! Một phần thời gian thiền định của tôi được dành cho những dòng suy nghĩ như thế này.

Giữa sự tách biệt ấy, giữa sự bình yên và tĩnh lặng, tâm trí tôi không ngừng nghĩ về tương lai tươi sáng của Bharat (Ấn Độ), những mục tiêu của Bharat. Mặt trời mọc ở Kanniyakumari đã mang suy nghĩ của tôi lên những tầm cao mới, sự bao la của đại dương đã giúp tôi vươn xa trong ý tưởng, sự mê mông của đường chân trời liên tục giúp tôi nhận ra sự thống nhất và Đồng nhất được gắn liền với chiều sâu của vũ trụ. Có vẻ như những quan sát và trải nghiệm được thực hiện trong lòng dãy Himalaya cách đây nhiều thập kỷ đang được hồi sinh.

Các bạn thân mến,

Kanniyakumari luôn luôn gắn gũi với trái tim tôi. Đài tưởng niệm Vivekananda Rock ở Kanniyakumari được xây dựng dưới sự dẫn dắt của Ngài Eknath Ranade. Tôi đã có cơ hội đi du lịch nhiều nơi cùng với Eknath. Trong quá trình xây dựng đài tưởng niệm này, tôi cũng có cơ hội dành chút thời gian ở Kanniyakumari.

Từ Kashmir đến Kanniyakumari... đây là bản sắc chung đã ăn sâu vào tâm hồn mỗi người dân cả nước. Đây là 'Shakti Peeth' (trung tâm của sức mạnh) nơi nữ thần Maa Shakti hóa thân thành Kanya Kumari. Ở mũi đất phía nam này, Maa Shakti thực hiện việc đền tội và chờ đợi thần Bhagwan Shiva, người đang trú ngụ tại dãy Himalaya ở phần cực bắc của Bharat.

Kanniyakumari là vùng đất hợp lưu. Những dòng sông thiêng liêng của đất nước chúng ta xuôi ra những vùng biển khác nhau, và tại đây, chính những vùng biển đó hội tụ lại. Và ở đây, chúng ta chứng kiến một sự hợp lưu lớn lao khác – sự hợp lưu của những tư tưởng Bharat! Ở đây, chúng ta tìm thấy Đài tưởng niệm Vivekananda Rock, một bức tượng lớn của Thánh Thiruvalluvar, Gandhi Mandapam và Kamarajar Mani Mandapam. Những dòng tư tưởng từ những vĩ nhân này hội tụ về đây và tạo thành tư tưởng dân tộc thống nhất. Điều này tạo nên nguồn cảm hứng to lớn cho công cuộc xây dựng đất nước. Vùng đất Kanniyakumari này mang đến một thông điệp không thể xóa nhòa về sự đoàn kết, đặc biệt đối với bất kỳ ai nghi ngờ về tinh thần dân tộc và ý thức đoàn kết của Bharat.

Bức tượng lớn của Thánh Thiruvalluvar ở Kanniyakumari dường như đang nhìn ngắm sự bao la của Maa Bharti từ biển. Tác phẩm Thirukkural của ông là một trong những viên ngọc quý của ngôn ngữ Tamil xinh đẹp. Nó bao trùm mọi khía cạnh của cuộc sống, truyền cảm hứng cho chúng ta cống hiến hết mình cho bản thân và cho đất nước. Tôi thật may mắn khi được bày tỏ sự kính trọng của mình với một nhân vật vĩ đại như vậy.

Các bạn thân mến,

Swami Vivekananda từng nói: "Mỗi quốc gia đều có một thông điệp cần truyền tải, một sứ mệnh cần hoàn thành, một vận mệnh cần vươn tới."

Trong hàng ngàn năm, Bharat đã không ngừng tiến về phía trước với ý thức về mục đích đầy ý nghĩa này. Bharat đã là cái nôi của những tư tưởng trong hàng ngàn năm qua. Chúng ta chưa bao giờ coi những gì mình có được là của cải cá nhân hay đong đếm chúng bằng các thông số kinh tế hoặc vật chất thuần túy. Vì vậy, 'Idam-na-mama' (đây không phải của tôi) đã trở thành một phần vốn có và là bản chất tự nhiên của Bharat.

Sự phồn vinh của Bharat cũng mang lại lợi ích cho hành trình phát triển của hành tinh này. Hãy lấy phong trào tự do làm ví dụ. Bharat đã đạt được độc lập vào ngày 15/8/1947. Khi đó, nhiều nước trên thế giới còn đang nằm dưới chế độ thuộc địa. Hành trình giành độc lập của Bharat đã truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều quốc gia trong số đó để họ đạt được tự do cho riêng mình. Tinh thần đó cũng được thể hiện trong nhiều thập kỷ sau đó, khi thế giới đối mặt với đại dịch Covid-19, một đại dịch cả thế kỷ mới có một lần. Khi những lo ngại về các nước nghèo

và đang phát triển được nêu lên, những nỗ lực thành công của Bharat đã mang dũng khí và sự hỗ trợ cho nhiều quốc gia.

Ngày nay, mô hình quản trị của Bharat đã trở thành hình mẫu cho nhiều nước trên thế giới. Việc trao quyền cho 250 triệu người để giúp họ thoát nghèo chỉ trong 10 năm là điều chưa từng có. Các sáng kiến đổi mới như Quản trị tốt vì người dân, các quận và các khu phố của khát vọng đang được thảo luận trên toàn thế giới. Những nỗ lực của chúng ta, từ việc trao quyền cho người nghèo đến giao hàng-chặng cuối đến tận tay người dân, đã truyền cảm hứng cho thế giới bằng cách ưu tiên những cá nhân đứng ở nấc thang cuối cùng của xã hội. Chiến dịch Digital India (Ấn Độ số) của Bharat hiện là một ví dụ cho toàn thế giới và cho thấy cách chúng ta có thể sử dụng công nghệ để trao quyền cho người nghèo, mang lại sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi của họ. Dữ liệu giá cả phải chăng ở Bharat đang trở thành một công cụ để đạt được bình đẳng xã hội thông qua đảm bảo khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ cho người nghèo. Cả thế giới đang chứng kiến và nghiên cứu quá trình dân chủ hóa công nghệ, và các tổ chức lớn trên toàn cầu đang tư vấn cho nhiều quốc gia áp dụng các yếu tố từ mô hình của chúng ta.

Ngày nay, sự tiến bộ và trỗi dậy của Bharat không chỉ là cơ hội quan trọng cho riêng đất nước chúng ta mà còn là cơ hội lịch sử cho tất cả các quốc gia đối tác của Ấn Độ trên toàn thế giới. Kể từ thành công của G20, thế giới ngày càng nhìn nhận rõ vai trò lớn hơn của Bharat. Ngày nay, Bharat đang được công nhận là một tiếng nói mạnh mẽ và có vị trí quan trọng của khu vực Nam bán cầu. Liên minh châu Phi đã trở thành một phần của nhóm G20 theo sáng kiến của Bharat. Đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng cho tương lai của các nước châu Phi.

Các bạn thân mến,

Quỹ đạo phát triển của Bharat khiến chúng ta cảm thấy tràn ngập tự hào và vinh quang, nhưng đồng thời, nó cũng nhắc nhở 1,4 tỷ công dân về trách nhiệm của họ. Ngay bây giờ, chúng ta không được lãng phí một giây phút nào nữa mà phải tiến tới những nhiệm vụ và mục tiêu lớn hơn. Chúng ta cần mơ những giấc mơ mới, biến chúng thành hiện thực và bắt đầu sống với những giấc mơ đó.

Chúng ta phải nhìn nhận sự phát triển của Bharat trong bối cảnh toàn cầu và để làm được điều này, điều cần thiết là chúng ta phải hiểu được năng lực nội tại của Bharat. Chúng ta phải thừa nhận sức mạnh của Bharat, nuôi dưỡng chúng và sử dụng chúng vì lợi ích của thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu ngày nay, sức mạnh của Bharat với tư cách là một quốc gia trẻ trung là một cơ hội mà chúng ta không thể bỏ qua.

Thế giới của thế kỷ 21 đang hướng về Bharat với nhiều hy vọng. Và chúng ta cần thực hiện một số thay đổi để tiến lên phía trước trong bối cảnh toàn cầu. Chúng ta cũng cần thay đổi tư duy truyền thống về cải cách. Bharat không thể giới hạn cải cách chỉ ở cải cách kinh tế. Chúng ta phải tiến về mọi mặt của đời sống theo hướng đổi mới. Những cải cách của chúng ta cũng phải phù hợp với khát vọng về một 'Viksit Bharat' (Ấn Độ phát triển) vào năm 2047.

Chúng ta cũng phải hiểu rằng cải cách không bao giờ có thể là một quá trình một chiều đối với bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy, tôi đã đặt ra tầm nhìn đối với cải cách, thực hiện, chuyển hóa của đất nước ta. Trách nhiệm cải cách thuộc về lãnh đạo. Bộ máy chính quyền của chúng ta hoạt động dựa trên đó và khi người dân tham gia theo tinh thần của Jan Bhagidari (sự tham gia của người dân vào quản lý địa phương), chúng ta chứng kiến một sự chuyển đổi đang diễn ra.

Chúng ta phải coi sự xuất sắc là nguyên tắc cơ bản để biến đất nước trở thành 'Viksit Bharat'. Chúng ta cần phải làm việc nhanh chóng theo cả bốn hướng: Tốc độ, Quy mô, Phạm vi và Tiêu chuẩn. Bên cạnh sản xuất, chúng ta cũng phải tập trung vào chất lượng và tuân thủ câu thần chú 'không sai sót - không ảnh hưởng'.

Các bạn thân mến,

Chúng ta nên tự hào về từng khoảnh khắc Thần linh đã ban phước cho chúng ta được sinh ra ở vùng đất Bharat. Thần linh đã chọn chúng ta để phục vụ Bharat và hoàn thành vai trò của mình trong hành trình hướng tới sự xuất sắc của đất nước này.

Chúng ta phải xác định lại di sản của mình theo cách hiện đại đồng thời trân trọng các giá trị cổ xưa trong bối cảnh hiện đại.

Với tư cách là một quốc gia, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại những suy nghĩ và niềm tin đã lỗi thời. Chúng ta cần giải phóng xã hội khỏi áp lực của những chuyên gia bi quan. Chúng ta phải nhớ rằng thoát khỏi tiêu cực là bước đầu tiên để đạt được thành công. Thành công sẽ nở rộ trong một tâm lòng tích cực.

Niềm tin và sự tận tâm của tôi đối với sức mạnh vô hạn và vĩnh cửu của Bharat đang lớn lên từng ngày. Hơn 10 năm qua, tôi đã nhìn thấy khả năng ấy của Bharat ngày càng phát triển và đã tận mắt trải nghiệm nó.

Giống như chúng ta đã tận dụng thập kỷ thứ tư và thứ năm của thế kỷ 20 để tạo động lực mới cho phong trào tự do, chúng ta phải đặt nền móng cho một 'Viksit Bharat' trong 25 năm này của thế kỷ 21. Cuộc đấu tranh giành tự do là thời kỳ đòi hỏi sự hy sinh to lớn. Thời điểm hiện tại đòi hỏi sự đóng góp to lớn và bền vững của mọi người.

Vào năm 1897, Swami Vivekananda đã từng nói rằng chúng ta phải cống hiến 50 năm tiếp theo chỉ cho đất nước. Chính xác 50 năm sau lời kêu gọi này, Bharat giành được độc lập vào năm 1947.

Ngày nay, chúng ta đang nắm cơ hội vàng tương tự. Hãy cống hiến 25 năm tiếp theo chỉ cho đất nước. Những nỗ lực của chúng ta sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho các thế hệ sắp tới và các thế kỷ sắp tới, đưa Bharat lên những tầm cao mới. Tôi nhìn vào nghị lực và nhiệt huyết của cả nước và có thể nói rằng mục tiêu đó không còn xa nữa. Chúng ta hãy thực hiện những bước đi nhanh chóng... chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một Viksit Bharat.